

LỄ HỘI ĐỀN TRẦN NĂM 2024

# Điểm đến đầu xuân



Năm 2024, lễ hội đền Trần tại khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiên Đức (Hưng Hà) tiếp tục được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Đa dạng hoạt động sẽ diễn ra trong những ngày lễ hội hứa hẹn là điểm đến của du khách gần xa mong muốn được dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua triều Trần, đồng thời hòa mình vào không khí lễ hội sôi nổi, hướng tới một năm mới nhiều may mắn.

Theo thông lệ hàng năm, lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 13 - 17 tháng Giêng với nhiều nghi thức tế lễ và trò chơi dân gian độc đáo. Trong đó, vào ngày 13 tháng Giêng sẽ diễn ra hoạt động phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa đền, lễ dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần, lễ rước nước; buổi tối là chương trình khai mạc lễ hội và lễ bài yết. Đối với phần hội, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong suốt các ngày lễ hội, ngoài duy trì các hoạt động như năm 2023 gồm: tổ chức triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi cỗ ca, thi kéo lửa nấu cơm cần, kéo co... còn có một số hoạt động khác như: liên hoan hát văn, hội thi viết thư pháp, thi tìm hiểu cảnh phương, giải vật cầu, cờ tướng, giao lưu các CLB chèo và triển khai gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.

Đền thờ điểm này, huyện Hưng Hà đã hoàn thiện xây dựng kịch bản chi tiết chương trình khai mạc lễ hội đền Trần và các chương trình nghệ thuật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức nghi lễ truyền thống, các hoạt động phần hội... Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng tu sửa một số hạng mục công trình tại di tích; lắp mới hệ thống camera giám sát; xây dựng mới hệ thống ki-ốt dịch vụ bán hàng; thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu; xây dựng phương án bảo

đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông...  
Nghệ nhân ưu tú Vũ Xuân Thăng, thành viên Ban Quản lý di tích đền Trần, thành viên tiểu ban nội dung lễ hội đền Trần năm 2024 chia sẻ: Lễ hội đền Trần luôn chú trọng bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn những nghi lễ truyền thống. Năm nay, lễ rước nước thu hút gần 80 đoàn ở trong và ngoài tỉnh với hơn 2.000 người tham gia, ngoài ra còn có các du khách, tín đồ Phật tử thập phương về tham dự. Nghi lễ này đã được thực hiện từ hàng trăm năm qua, có ý nghĩa nhắc nhở con cháu nhớ lại thuở xa xưa nhà Trần trước khi có được giang sơn xã tắc vốn làm nghề chài lưới nên năm nào lễ hội cũng được chú trọng tổ chức công phu. Trong các hoạt động phần hội, lần đầu tiên tại lễ hội đền Trần sẽ diễn ra liên hoan hát văn vào tối ngày 15 tháng Giêng ở sân tòa trung tế đền Vua, thu hút sự tham gia của Hội Thanh đồng khu vực và các huyện trong tỉnh. Chương trình bao gồm các giá đồng trong hệ thống thờ nhà Trần và hệ thống thờ Tứ phủ như gia Đức Thành Trần, giá châu Bát Tiên La, giá các Quan Hoàng... nhằm góp phần giữ gìn, phát triển và lan tỏa nghệ thuật chầu văn.  
Là hoạt động phần hội tại lễ hội đền Trần năm 2024, triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật tỉnh Thái Bình mừng Đảng, mừng xuân sẽ được trưng bày tại sân đền Thánh từ ngày 13 - 17

**T**ết sum vầy - xuân chia sẻ" là chủ đề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dành cho đoàn viên, người lao động (NLD) do công đoàn tổ chức, với mong muốn quan tâm chăm lo, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, tạo sự vững tin của đoàn viên, NLD đối với tổ chức công đoàn. Hiện Thái Thụy có trên 15.000 đoàn viên ở 201 công đoàn cơ sở. Để chăm lo Tết cho đoàn viên, NLD, Công đoàn huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ông Nguyễn Hữu Khuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy chia sẻ: Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức hội nghị NLD để nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLD. Sau khi có kế hoạch hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về kế hoạch Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động huyện đã họp và xây dựng kế hoạch, khảo sát tình hình đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo để có kế hoạch thăm, tặng quà, động viên kịp thời trong dịp Tết.

Những ngày cuối năm, tại Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Thụy Chính (xã Thụy Chính), không khí lao động tất bật nhằm hoàn thành tết các đơn hàng Công ty ký kết trong quý I/2024. Anh chị em công nhân thi đua sản xuất bởi ngoài niềm vui khi tết đến xuân về, họ còn có thêm niềm vui thường tết. Chị Đặng Thị Thanh, xã Thụy Duyên tâm sự: Tôi làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Thụy Chính ngay từ những ngày đầu mới thành lập, cách đây 5 năm và gần bó cho đến nay. Hiện ngoài mức lương ổn định bình quân 6 triệu đồng/người/tháng, tôi còn được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... Các ngày lễ, tết, Công ty đều có quà động viên NLD. Tết Nguyên đán năm nay tôi được thưởng thêm tháng lương 13, gồm mức lương tối thiểu vùng và chia thêm lợi nhuận của Công ty, tổng số tiền thưởng gần 6 triệu đồng. Tôi và công nhân làm việc ở Công ty rất vui, ai cũng cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc và mức thu nhập nên chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Nguyễn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Hiện Công ty có trên 380 lao động. Công ty chuyên gia công, sản xuất mũ giày cho các đối tác nước ngoài. Năm 2023, mặc dù gặp khó khăn bởi suy thoái kinh tế nhưng Công ty vẫn nỗ lực ký kết các đơn hàng để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như duy trì các khoản chi phí trong quá trình sản xuất. Năm 2023, mức lương bình quân

## CÔNG ĐOÀN HUYỆN THÁI THUY Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", các cấp công đoàn huyện Thái Thụy tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.



Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Thụy Chính tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" cho người lao động.

của công nhân đạt 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ăn ca, tháng lương thứ 13 đều được thực hiện đầy đủ, đúng hạn. Đặc biệt năm nay, Công ty duy trì được mức thưởng tết cho công nhân lao động tăng nhất là 4 triệu đồng/người, đã tạo không khí làm việc phấn khởi, nâng cao năng suất, trách nhiệm của công nhân. Với sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho NLD, nhiều năm qua Công ty rất ít xảy ra tình trạng NLD nghỉ việc, khi có nhu cầu tuyển dụng lao động để mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất có rất nhiều đơn xin được tuyển dụng.  
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự vào cuộc của các cấp, ngành, đa số người lao động đều được thưởng tết, trao quà tết. Ở những doanh nghiệp sản xuất ổn định còn có nhiều chương trình tri ân người lao động như tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng. Công ty TNHH Quốc tế SH (cụm công nghiệp Thụy Sơn) 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực may mặc hiện đang tạo việc làm cho hơn 480 lao động. Mặc dù bị ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, hậu Covid-19 nhưng Công ty đã

từng bước vượt khó, tích cực tìm kiếm đơn hàng để tiếp tục duy trì việc làm, thu nhập cho NLD. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Năm 2023, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty đạt hơn 91 tỷ đồng, giảm 9,08% so với năm 2022. Tuy nhiên, các chế độ, chính sách của NLD vẫn được Công ty duy trì thực hiện tốt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm thực hiện chi trả, thanh toán chế độ đối với đoàn viên công đoàn, NLD khi ốm đau, tai nạn, thai sản... giúp NLD yên tâm làm việc. Năm nay, Công ty thực hiện thưởng cho NLD tết dương lịch và âm lịch. Trong đó, thưởng tết Nguyên đán 1 tháng lương cơ bản và thăm niên công nhân làm việc, trung bình 4,2 - 4,5 triệu đồng/người, cao nhất 10 triệu đồng/người. Ngoài ra Công ty còn có phần thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc; tổ chức thăm, tặng quà 29 đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn. Để NLD đón Tết Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, ấm áp, Công ty đã tổ chức tiệc tất niên, chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa NLD với Công ty.

Gần tết, những suất quà trao đến tay NLD góp phần giúp họ đón mùa xuân mới ấm áp, vui tươi. Chị Nguyễn Thị Thơ, công nhân may chuyên 8 Công ty TNHH Quốc tế SH tâm sự: Tôi vào làm việc tại Công ty từ tháng 3/2021, trung bình mỗi tháng tôi thu nhập khoảng 7 triệu đồng. Đầu tháng 10/2023, tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù tôi đang nghỉ việc tạm thời để điều trị bệnh nhưng Công ty vẫn quan tâm thưởng tết Nguyên đán và các cấp công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng. Tôi rất cảm ơn Công ty và các cấp công đoàn đã chia sẻ, động viên những lúc khó khăn, đặc biệt trong dịp tết cổ truyền.  
Theo Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có hơn 1.400 đoàn viên công đoàn khó khăn được nhận quà tại chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ". Đồng thời, 250 đoàn viên khó khăn được trao thẻ mua hàng trị giá 300.000 đồng/người qua sàn giao dịch điện tử "Chợ tết Công đoàn 2024". Đến nay, các công đoàn cơ sở đã báo cáo đều có thưởng tết cho NLD, bình quân 4,5 triệu đồng/người. Hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn huyện Thái Thụy đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, góp phần động viên, chia sẻ với đoàn viên, NLD.

NGUYỄN THẨM

## Sẵn sàng ứng trực, thực hiện cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Để bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp tết, các đơn vị y tế trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế... Lực lượng y tế các tuyến cũng sẵn sàng ứng trực cấp cứu, điều trị cho người bệnh.  
Dịp tết hàng năm, số lượng bệnh nhân ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thái Bình không tăng so với ngày thường song tỷ lệ bệnh nhân nặng nhập cấp cứu lại tăng. Một trong những nguyên nhân là do các gia đình chủ quan hoặc phân mãi với công việc ngày tết không cho trẻ đi khám sớm. Số lượng bệnh nhân nặng tăng, hơn 20 bác sĩ, điều dưỡng của Khoa luôn túc trực với công việc để chăm sóc, điều trị bệnh nhi tốt nhất. Năm nay, để bảo đảm công tác cấp cứu cho người bệnh, cùng với các khoa, phòng, Khoa Cấp cứu đã bố trí các kíp trực, mỗi kíp gồm 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng thực hiện trực 24/24 giờ. Bác sĩ Nguyễn Thị

Phương Thanh, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Năm nào cũng vậy, tại Khoa Cấp cứu luôn sẵn sàng các phương tiện cấp cứu cho người bệnh, nhất là dịp lễ, tết. Năm nay, để bảo đảm công tác cấp cứu thường trực 24/24 giờ, khoa, phòng cũng như Bệnh viện luôn bố trí các kíp trực đầy đủ. Ngoài các kíp trực theo sự phân công của khoa, phòng, Bệnh viện, Khoa đã bố trí thêm các kíp tăng cường để khám chữa bệnh cho trẻ em, không nghỉ ngày nào.  
Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, ngoài lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu, khám bệnh ngày tết còn có những bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị. Do đó, kế hoạch phục vụ bệnh nhân dịp tết đã được Bệnh viện Nhi Thái Bình xây dựng chi tiết, cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng khoa, phòng, bộ phận. Cùng với khám chữa bệnh, công tác thường trực được duy trì thực hiện ở 4 cấp, việc bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra, giám sát,

báo cáo hàng ngày dịp tết cũng được chú trọng. Các đội cấp cứu phòng, chống dịch, phòng, chống cháy, nổ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đáp ứng chỉ viện trong và ngoài Bệnh viện khi cần thiết.  
Bác sĩ Vũ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Dịp tết, chúng tôi đã phân công vị trí trực sẵn sàng các phương tiện, cơ sở thuốc, con người cụ thể để bảo đảm đón tiếp bệnh nhân được an toàn. Đối với bệnh nhi, ngày tết chúng tôi sẵn sàng trực để thực hiện cấp cứu các trường hợp bị tai nạn, hóc dị vật, ngộ độc, dịch bệnh. Tất cả các khoa đều bố trí bác sĩ trực, đặc biệt tăng cường các vị trí ở Khoa Cấp cứu, Khoa Khám bệnh, phân công cụ thể cho trực thường trú, chi viện trực tuyến dưới.  
Cùng với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, ở tuyến huyện, các bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch phục vụ người bệnh dịp tết theo chỉ đạo của Sở Y tế để tăng cường công tác cấp

cứu, khám chữa bệnh dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc đã có phương án tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nặng. Điều dưỡng trưởng Vũ Thị Nga, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc chia sẻ: Lượng bệnh nhân vào dịp cuối năm và đầu năm mới thường đông. Hầu hết là những bệnh nhân nặng bị suy hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, tai biến, đột quỵ... Chúng tôi được phân công lịch trực cấp cứu rất cụ thể, kể cả trực cấp cứu ngoại viện. Thuốc, trang thiết bị được ban giám đốc quan tâm nên rất đầy đủ. Mọi người trong khoa, phòng đều sẵn sàng với tinh thần cao để phục vụ người bệnh tốt nhất trong dịp tết.  
Bác sĩ Đoàn Trường Thi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cho biết: Để chuẩn bị cho dịp nghỉ tết Nguyên đán dài ngày, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng ứng phó



Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

với các tình huống dịch bệnh; phân công trực 24/24 giờ cho tất cả các vị trí trực. Khoảng 20 người sẽ trực hàng ngày, được từ lãnh đạo đến trực lâm sàng, cận lâm sàng, trực hành chính, lái xe, bảo vệ. Ngoài ra, Bệnh viện cũng bố trí 20 cán bộ trực thường trú, trực phụ sẵn sàng chi viện cho các vị trí trực, xử trí dịch tễ, ngộ độc, tai nạn đồng người, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra... Các phòng chức năng

cũng sẵn sàng trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, các phương tiện cho việc chống rét hay dịch bệnh. Song song với các hoạt động chuyên môn, các bệnh viện trong tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, đón tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện, nhất là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn chia sẻ, động viên giúp người bệnh với bớt nỗi đau bệnh tật, vui tết đón xuân.

Đến thời điểm này, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng ứng trực các hiện công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Mỗi gia đình, cá nhân cần chú ý bảo vệ sức khỏe, có chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý; không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia tránh để xảy ra tai nạn thương tích không đáng có.

HOÀNG LÃNH